

**THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIỀN SĨ**

- 1. Đề tài luận án:** “*Quản lý giá đối với hàng hóa thiết yếu tại Việt Nam - Phân tích qua điện và xăng dầu*”.

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng **Mã số :** 9.34.02.01

- 2. Họ và tên NCS:** Nguyễn Anh Tuấn

- 3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:**
PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ

- 4. Những kết luận mới của luận án:**

4.1. Về mặt lý luận:

Thứ nhất: đưa ra khái niệm về hàng hóa thiết yếu, phân tích rõ đặc điểm mang tính đặc trưng của hàng hóa thiết yếu, trong đó gắn cụ thể với mặt hàng điện và xăng dầu; đồng thời cũng làm rõ sự ảnh hưởng của giá hàng hóa thiết yếu tới chỉ số giá tiêu dùng.

Thứ hai: đưa ra khái niệm quản lý nhà nước (QLNN) về giá đối với hàng hóa thiết yếu, từ đó xác định rõ chủ thể, đối tượng quản lý, các nguyên tắc quản lý và đặc biệt là khái quát 3 nội dung cơ bản của QLNN về giá đối với hàng hóa thiết yếu, cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về giá đối với hàng hóa thiết yếu.

Thứ ba: xây dựng hệ thống gồm 6 tiêu chí đánh giá, đồng thời xác định mô hình đánh giá QLNN về giá đối với hàng hóa thiết yếu.

Thứ tư: tổng hợp và hệ thống các kinh nghiệm trong QLNN về giá đối với hàng hóa thiết yếu là điện và xăng dầu trên thế giới, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác QLNN về giá đối với hàng hóa thiết yếu là điện và xăng dầu.

4.2. Về mặt thực tiễn:

Thứ nhất, làm rõ các nội dung chung về hai mặt hàng đặc biệt quan trọng, thiết yếu tại Việt Nam là điện và xăng dầu; phân tích mức độ tác động của giá điện và xăng dầu đối với chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam hiện nay.

Thứ hai: tập trung phân tích thực trạng QLNN về giá đối với điện và xăng dầu tại Việt Nam trong thời gian qua theo các nhóm nội dung QLNN, phù hợp với đặc trưng của từng mặt hàng, từ đó để thấy được bức tranh toàn cảnh về QLNN về giá đối với điện và xăng dầu hiện nay tại Việt Nam.

Thứ ba: đánh giá toàn diện về những mặt được và tồn tại, cũng như nguyên nhân của những ưu điểm và tồn tại đó, đây chính là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về giá đối với điện và xăng dầu tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ tư: đưa ra các quan điểm, định hướng cụ thể trong QLNN về giá đối với điện và xăng dầu tại Việt Nam trong thời gian tới phù hợp với định hướng chung của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Thứ năm: đã phân tích và luận giải các giải pháp cụ thể theo từng nội dung của QLNN về giá đối với hai nhóm hàng hóa thiết yếu là điện và xăng dầu nhằm hướng đến việc hoàn thiện QLNN về giá đối với hàng hóa thiết yếu nói chung, đối với điện và xăng dầu nói riêng. Việc đề xuất các giải pháp được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với những đặc trưng cơ bản của hai hàng hóa này, cũng như phù hợp với xu hướng quản lý thị trường nói chung.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Nghiên cứu sinh

PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Nguyễn Anh Tuấn